
 
 
 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา  
ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญทั่วไป) 

วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ 
 

โดย ณัฐทิพย์  กบิลคาม 
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. 

นายนิคม  ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เปิดประชุมและได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยเริ่มจากเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมและเรื่องด่วน ๑ เรื่อง คือ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติ
เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ วุฒิสภาต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ ภายใน ๒๐ วัน โดยวันนี้ 
กรรมาธิการคณะต่างๆ ของวุฒิสภาจะได้อภิปรายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๒.๔ ล้านบาท คณะละ 
ไม่เกิน ๓๐ นาที ดังนี้ 

๑. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ 
วุฒิสภา โดยหม่อมหลวงปรียาพรรณ  ศรีธวัช เป็นผู้อภิปราย 

๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา โดย ส.ว. วิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์ ได้อภิปราย
งบประมาณของฝ่ายนิติบัญญัติและเสนอให้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา โดย ส.ว. 
อนุรักษ์  นิยมเวช ประธานกรรมาธิการ ได้อภิปรายประเด็นการกู้เงินของรัฐบาลและได้เสนอแนะรัฐบาลควร
บริหารจัดการ การใช้งบประมาณเงินกู้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 

๔. คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภา โดย ส.ว. มนเฑียร  บุญตัน เป็นผู้อภิปราย 

๕. คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา โดย ส.ว. สิริวัฒน์  ไกรสินธุ์ เป็นผู้อภิปราย ในประเด็น
เนื้อหาในหลักสูตรและโอกาสทางการศึกษาที่ยังมีการจัดสรรงบประมาณท่ีเหลื่อมล้ า 

๖. คณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา โดยพลต ารวจตรี ขจร  สัยวัตร์ 
ได้อภิปรายประเด็นการช่วยเหลือทางคดีให้กับแรงงานไทย โดยเสนอให้ปรับการใช้งบประมาณให้เหมาะสม
และเกิดประโยชน์ต่อทั้งแรงงานและผู้จ้างงาน ส่วน ส.ว. สุรชัย  ชัยตระกูลทอง ตัวแทนของกรรมาธิการ
แรงงานฯ อีกท่านหนึ่งได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตเก่ียวกับงบประมาณประกันสังคม 

๗. คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา โดย ส.ว. ปรเทพ  สุจริตกุล ได้อภิปรายงบประมาณ 
กีฬาของคนพิการและผู้สูงอายุ 

๘. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา โดย ส.ว. ธันยรัศม์  อัจฉริยะฉาย อภิปรายการ
จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดต่างๆ ควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและควรค านึงถึงนักท่องเที่ยวพิการด้วย  
ควรบริหารจัดการงบประมาณคุ้มครองความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ ควรยุบ
หน่วยงานต่างๆ ที่ซ้ าซ้อนและไม่เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเพื่อประหยัดงบประมาณ 
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๙. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ส.ว. อนันต์  อริยะชัยพาณิชย์ ได้อภิปราย
เสนอให้ใช้งบประมาณในการขยายโรงพยาบาลแต่ละแห่งให้สามารถรองรับคนไข้ให้เพียงพอ ส.ว. จตุรงค์ ธีระกนก 
อภิปรายขอให้รัฐบาลให้ความส าคัญต่อ อ.ส.ม. โดยการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข รวมทั้ง เพ่ิมรายได้ให้ด้วย 

๑๐. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดย 
ส.ว. ธีระ  สุวรรณกุล อภิปรายในประเด็นขอให้จัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือขยายเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมศาสนา 
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณตรึงใจ  บูรณสมภพ อภิปรายเสนอให้เพ่ิมงบประมาณในการเพ่ิมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 
เผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้น 

๑๑. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิ เสรีภาพและการคุ้มครอง ผู้บริโภค โดย 
ส.ว. สมชาย  แสวงการ อภิปรายท้วงติงนโยบายประชานิยมและแสดงความห่วงใยเรื่องการช าระหนี้เงินกู้  
ของรัฐบาล ทั้งนี้ ส.ว. สมชาย ได้ฝากให้รัฐบาลดูแลเรื่องเงินเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุการณ์รุนแรง 
ทางการเมืองให้เกิดความเป็นธรรม ทั้งพลเรือนและราชการ ส่วน ส.ว. วันชัย  สอนศิริ ได้อภิปรายงบประมาณ
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่า ได้รับงบประมาณน้อยท าให้ไม่สามารถบริการคุ้มครอง
ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๒. คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา 
โดย ส.ว. สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ได้อภิปรายงบประมาณการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าได้รับงบประมาณน้อย ทั้งๆ ที่เป็นองค์กรส าคัญ 
ส่วน พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์ ได้อภิปรายท้วงติงการที่รัฐบาลตัดงบประมาณโครงการข้าราชการไทย 
ไม่โกง แต่รัฐบาลได้ท าโครงการ ๑ กรม ๑ ไม่โกง ซึ่งยังขาดรายละเอียดและความชัดเจน รวมทั้งรัฐบาลได้ตัด
งบประมาณโครงการรณรงค์และปลูกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ ป.ป.ช. 

๑๓. คณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา โดยพลอากาศเอก ชูชาติ สุขสงวน ได้อภิปราย
งบประมาณที่จะจัดตั้งศาลจังหวัดทหาร ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอท าให้ไม่สามารถจัดตั้ง
ศาลจังหวัดทหารได้อย่างทั่วถึง ส่วนพลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ได้อภิปรายขอให้รัฐบาลติดตาม
งบประมาณการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เพ่ือความมั่นคง ซึ่งจะได้ประโยชน์ในการสื่อสารข้อมูลอย่างถูกต้อง 
ต่อประชาชน 

๑๔. คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการต ารวจ วุฒิสภา โดย พลต ารวจโท นายแพทย์  
สมยศ  ดีมาก อภิปรายงบด าเนินการในการตรวจสอบของสถาบันนิติเวช โดยที่ผู้อภิปรายเห็นว่าได้รับการ
จัดสรรน้อย ดังนั้น จะท าให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจากอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการ
ตรวจสอบด้านนิติวิทยาศาสตร์ไม่มีคุณภาพ เนื่องจากเสื่อมสภาพและไม่มีงบประมาณใช้ในการบ ารุงรักษา 
ส่วน พลต ารวจโท มาโนช  ไกรวงศ์ ได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตในส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรณีก าลังพล
ไม่เพียงพอ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างการรักษาความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๑๕. คณะกรรมาธิการปกครอง วุฒิสภา โดย ส.ว. กฤช  อาทิตย์แก้ว อภิปรายงบประมาณ 
กรมการปกครองกับกรมส่งเสริมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับงบประมาณแตกต่างกันมากและ  
แต่ละกรมมีแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเกือบทุกกรมซึ่งบางกรมก็ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณของก านัน ผู้ใหญ่บ้านด้วย 
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๑๖. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา โดย ส.ว. บัญชา ได้อภิปราย 
ตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณบริหารจัดการน้ าและได้อภิปรายสนับสนุนให้รัฐบาลสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น
และเขื่อนแม่วงศ์ โดยเชื่อว่าจะสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้ รวมทั้ง  รัฐบาลเองมีแผนในการปลูกป่า
ทดแทน ส่วน ส.ว. ชรินทร์  หาญสืบสาย ได้อภิปรายเห็นด้วยกับโครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาล แต่ขอให้
รัฐบาลได้ประเมินผลดีกับผลเสียเพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขจุดบกพร่อง เช่น การหาวิธีป้องกันการทุจริต
เพ่ือให้ชาวนาได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่, การแก้ไขการตั้งราคาการรับจ าน าข้าวที่สูงเกินไป เป็นต้น 

๑๗. คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา โดย ส.ว. ธวัช  บวรวนิชยกูร ได้อภิปราย 
ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับงบประมาณในการพัฒนาระบบขนส่งต่างๆ และได้เสนอแนะให้รัฐบาลส่งเสริมให้มีการ
ขนส่งทางน้ าให้มากขึ้น เนื่องจากจะท าให้สามารถประหยัดงบประมาณ รวมถึงเสนอแนะมาตรการในการ
คุ้มครองผู้โดยสารรถแท็กซี่ เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนสนใจใช้บริการแท็กซี่ เพ่ือแก้ปัญหารถติดบนท้องถนน 

๑๘. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดย ส.ว. วิทยา  อินาลา 
อภิปรายในประเด็นการหารายได้ของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรมเนื่องจากเห็นว่าการหารายได้
ไม่สมดุลกับรายจ่าย  ส่วน ส.ว. ประวัติ  ทองสมบูรณ์  ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างโปร่งใสและ
ช่วยเหลือภาคเกษตรกรอย่างจริงจัง 

๑๙. คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา โดย ส.ว. สุรเดช  จิรัฐิติเจริญ ได้อภิปราย
งบประมาณการใช้พลังงานซึ่งรัฐบาลให้ความส าคัญน้อยและยังได้อภิปรายถึงมาตรการตรึงราคาน้ ามัน ท าให้
เกิดผลข้างเคียงและผลกระทบตามมาหลายด้าน 

๒๐. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา โดย ส.ว. พิกุลแก้ว  ไกรฤกษ์ อภิปราย
งบประมาณประชาสัมพันธ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและงบประมาณการติดตามการค้ามนุษย์ ซึ่งรัฐบาล
จัดสรรให้อย่างจ ากัด รวมทั้ง การจัดสรรและบริการงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

๒๑. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา 
โดย ส.ว. นิลวรรณ  เพชระบูรณิน อภิปรายเสนอแนะให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในส่วนของงานวิจัยและ
การใช้วิทยาศาสตร์เพิ่มมูลค่าสินค้า รวมทั้งมีส่วนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างจริงจัง 

๒๒. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา โดย ส.ว. สุรชัย  เลี้ยวบุญเลิศชัย
ได้อภิปรายทวงถามการใช้งบประมาณตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้เคยแถลงต่อรัฐสภา รวมทั้งเสนอแนะ  
การแก้ปัญหาป่าไม้รัฐบาลควรแก้ไขกฎหมายป่าไม้ ทั้ง ๕ ฉบับ ส่วน ส.ว. สุรจิต ชิรเวทย์ อภิปรายประเด็น
การใช้งบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมถึงการบริหารจัดการน้ าของรัฐบาล 

๒๓. คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา โดย ส.ว. ค านูณ  
สิทธิสมาน ได้อภิปรายเน้นเรื่องการใช้เงินนอกงบประมาณของรัฐบาล โดยตั้งข้อสังเกตถึงความจ าเป็น
เนื่องจากการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณจะกระท าได้ยาก 

ภายหลังจบการอภิปรายของตัวแทนจากคณะกรรมาธิการคณะต่างๆ ของวุฒิสภาแล้ว 
นายธนุศักดิ์  เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงแล้ว ประธานสั่งปิดประชุมในเวลา
ประมาณ ๒๒.๑๒ น. 


